

ที่ 24/2564

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บี.กริม เพาเวอร์) มุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ คู่ค้าจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างยั่งยืน ดังนั้นการบูรณาการความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการคู่ค้าเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม บี.กริม เพาเวอร์ คาดหวังให้คู่ค้าแต่ละรายให้ความสำคัญกับพันธสัญญาด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการปลูกป่าทดแทน ถือเป็น การเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น บี.กริม เพาเวอร์ จึงได้จัดทำ “จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า” โดยมุ่งหวังให้คู่ค้านำไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามบริบทของคู่ค้า โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

คู่ค้าควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสำคัญในการควบคุมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้คู่ค้าอาจพิจารณาศึกษาการนำระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่ค้าควรให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ก๊าซเรือนกระจก

คู่ค้าควรให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานภายในองค์กร ตลอดจนควรให้มีการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ

การจัดการของเสียและควบคุมมลพิษ

คู่ค้าควรดำเนินการให้มีการจัดการของเสียและควบคุมมลพิษ รวมถึงการกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานอย่างถูกต้อง โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สารเคมีและวัตถุอันตราย

คู่ค้าควรมีการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างความปลอดภัย มีการกำจัดอย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย กำหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้านสังคม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คู่ค้าควรให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะให้กับลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับลูกจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างอย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การป้องกัน และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

คู่ค้าควรมีการประเมินสถานการณ์ฉุกเฉิน และเตรียมแผนรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนให้มีการสื่อสารให้ความรู้ และการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิมนุษยชน

คู่ค้าควรปฏิบัติต่อลูกจ้างทุกคน (แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว) โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ทั้งนี้ บี.กริม เพาเวอร์ ไม่สนับสนุนให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการจ้างงาน และการเลือกปฏิบัติอันมาจากการแข่งขัน การกีดกันแบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ อายุ ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ หรือการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันในรูปแบบใดๆ ตลอดจนคู่ค้าต้องไม่ใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนด และต้องไม่บังคับใช้แรงงานในลักษณะแรงงานทาสที่ถูกบังคับหรือไม่เต็มใจในรูปแบบใดๆ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายสิทธิมนุษยชน)

การปฏิบัติต่อลูกจ้าง

คู่ค้าต้องจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่ลูกจ้างด้วยความเป็นธรรมตามความเหมาะสมกับแก่ความรู้ความสามารถตามที่ลูกจ้างควรได้รับ รวมถึงการจัดสรรเวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา การลา วันหยุด และการเลิกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

คู่ค้าควรให้ความสำคัญในการฝึกอบรมและพัฒนา สนับสนุนการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานเพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพการทำงาน

การมีส่วนร่วมต่อชุมชน และสังคม

คู่ค้าควรให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน และสังคมโดยรอบ และควรเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีต่อชุมชนและสังคม ตามกำลังความสามารถและความเหมาะสมขององค์กร

เสรีภาพในการรวมเป็นสมาคม สหภาพ สหพันธ์ และการเจรจาต่อรอง

คู่ค้าควรเคารพในสิทธิเสรีภาพของลูกจ้างที่พึงมีในการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมสมาคม สหภาพ สหพันธ์ รวมถึงแนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง

ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

คู่ค้าต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีการปฏิบัติที่เสมอภาคและเป็นธรรม ไม่ต่อต้านการแข่งขัน ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลของตนเองตามที่กฎหมายกำหนด

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คู่ค้าต้องให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการติดสินบน โดยไม่มีการเสนอให้สิ่งจูงใจ ของกำนัล สิทธิประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ปฏิบัติงานของ บี.กริม เพาเวอร์ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน หรือสาธารณชนใดๆ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและการเก็บรักษาความลับ

คู่ค้าต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของ บี.กริม เพาเวอร์ และผู้อื่น ตลอดจนไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้า ข้อมูลความเป็นส่วนตัว หรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้มาจากการทำธุรกิจกับคู่ค้าโดยไม่ได้รับความยินยอม และต้องไม่นำข้อมูลไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คู่ค้าต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์อื่นใดกับพนักงานของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และคู่ค้าต้องแจ้งให้ บี.กริม เพาเวอร์ ทราบหากพบว่ามี การดำเนินการใดๆ ที่เป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อนกับพนักงานของ บี.กริม เพาเวอร์

มาตรฐานด้านคุณภาพ

ลูกค้าต้องปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งข้อกำหนดที่บังคับใช้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่ล่าช้า ลูกค้าควรแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และต้องรายงานให้ บี.กริม เพาเวอร์ รับทราบทันทีหากมีข้อกังวลเกี่ยวกับคุณภาพหรือความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

ในกรณีที่ลูกค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ลูกค้าสามารถแจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนพร้อมส่งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ตามช่องทาง ดังนี้

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

อีเมลล์: whistle-blowing@bgrimpower.com

ทั้งนี้ ให้ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป



(นายฮาราลด์ ลิงค์)

ประธานกรรมการ